



บันทึกข้อความ

สพบ.
เลขที่ 1252
วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 15.35

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนวินัย โทร. ๓๑๖๙

ที่ มท ๐๖๐๓/๑๖๙๗๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “หัวหน้ามีภาระงานมากจึงละเอียดไม่ตรวจสอบ
การทำงานของลูกน้อง จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ทำให้ราชการเสียหาย หัวหน้าต้องรับผิดชอบทางวินัย
ฐานละเอียดต่อหน้าที่หรือไม่”

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง
เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี
“หัวหน้ามีภาระงานมากจึงละเอียดไม่ตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ทำให้
ราชการเสียหาย หัวหน้าต้องรับผิดชอบทางวินัยฐานละเอียดต่อหน้าที่หรือไม่” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการประพฤติ
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยสามารถดูรายละเอียด
ได้จาก <http://www.disaster.go.th> (หน่วยงานภายใน/กองการเจ้าหน้าที่ : หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือ ส่วนวินัย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ

(นายจตุรงค์ สุขพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ปท.ภาวสุกสุวรรณที่ ๓
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”





ที่ มท ๐๖๐๓/๐๔๘๖๕

ถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “หัวหน้ามีภาระงานมากจึงละเอียดไม่ตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ทำให้ราชการเสียหาย หัวหน้าต้องรับผิดชอบวินัยฐานละเอียดต่อหน้าที่หรือไม่” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการประพุดติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ จึงขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก <http://www.disaster.go.th> (หน่วยงานภายใน/กองการเจ้าหน้าที่ : หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ หรือ ส่วนวินัย)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวินัย

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๑๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ person6@disaster.go.th



ปก.แก้วสุกศวรรษย์ ๓
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งภัยธรรมชาติและภัยพิบัติภัยสูง”



หัวหน้ามีภาระงานมากจึงละเลยไม่ตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง
จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ทำให้ราชการเสียหาย
หัวหน้าต้องรับผิดชอบทางวินัยฐานละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ?

การที่หัวหน้ามีภาระงานมาก จึงละเลยไม่ตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ทำให้ราชการเสียหายถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และฐานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.๕๙๕/๒๕๖๑)

ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ดูแลการปฏิบัติงานของนางสาว จ. พนักงานเก็บเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จึงมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ เมื่อนางสาว จ. ให้ถ้อยคำว่าจะระยะหลังไม่ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากให้ผู้ฟ้องคดีตรวจดู โดยนางสาว จ. จะแก้ไขตัวเลขใหม่ และแก้ไขลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีในใบนำฝากเงิน เมื่อฝากเงินแล้วจะทำการแก้ไขสำเนาใบนำฝากเงินและตกแต่งตัวเลขในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยพบข้อผิดพลาดหรือสงสัยเลย การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เอาใจใส่และระมัดระวังควบคุมดูแลการรับ - ส่งเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียของนางสาว จ. ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของหัวหน้าการเงินและบัญชีอย่างเพียงพอย่อมพบข้อพิรุธได้ จึงถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตยกยอกเงินและราชการเสียหาย ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติยืนตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
